

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร หวังเป็นว่ารายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	๓
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	
❖ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๕
❖ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๖
❖ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๖
❖ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๙
❖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๑
ส่วนที่ ๒	
การติดตามและประเมินผล	
❖ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๓
❖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๓
❖ สรุปผลการดำเนินงาน	๑๔
❖ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ	๒๕
❖ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๒๖
ส่วนที่ ๓	
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
❖ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๙
❖ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๙
❖ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๓๓
ส่วนที่ ๔	
ผลการประเมินความพึงพอใจ	
❖ สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม	๓๘
❖ สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละรายยุทธศาสตร์	๓๙
ภาคผนวก	๔๓

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ มีโครงการที่จะต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก จึงได้ขอใช้เงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินสะสมได้ครบทุกโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จะดำเนินการจัดทำโครงการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป จนแล้วเสร็จให้ครบทุกโครงการ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ที่ ๙๙๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ที่ ๑๐๐๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร (เฉพาะราย) และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ที่ ๘๑ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

๑. นายวันชัย	ชาวสะอาด	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๒. นางนันทวรรณ	สมัครการ	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๓. นางเพียงเพ็ญ	แหยมสุขสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๔. นายศักดิ์ชาย	เสตานุช	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายสุพัฒน์	สนเพ็ชร	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นายจักรินทร์	โกษาวัง	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. นางสาวปาริชาติ	ลวกุล	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นายจตุรงค์	ฤทธิกระจ่าย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙. นายธนาวุฒิ	เกียรติวินัยสกุล	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๑๐. นางธนภร	หอมจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางสาวชุติมา	พรหมรักษา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- ๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
- ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี

ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทะเลชุบศร โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มี อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ทะเลชุบศรโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑.๒ การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร (แบบที่ ๒)

ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โดยมีระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือประชาชนในเขตตำบลทะเลชุบศร จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือผู้เข้าร่วมการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม และรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

๒.๑ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล**ในภาพรวม** โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตตำบลทะเลชุบศร รวมแบบสอบถาม ๙๐ ฉบับ

๒.๒ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล**ในรายยุทธศาสตร์** โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตตำบลทะเลชุบศร รวมแบบสอบถาม ๙๐ ฉบับ

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบไปด้วย

๓.๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แบบที่๑)

เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด

๓.๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ ๒)

เป็นแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายปี และสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายปี

๔.๔ วิธีการรวบรวมข้อมูล

๔.๑ ติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแบบรายงาน เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร

๔.๒ ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อสังเกตการณ์ และเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจากสภาพแวดล้อมของสถานที่ดำเนินการ

๔.๓ ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๔ รวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

๔.๕ ขั้นตอนการดำเนินงาน

๕.๑ การขออนุมัติแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พร้อมแผนดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๕.๒ การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๕.๓ การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล จะทำการประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว โดยจะเป็นการประเมินตนเองตามแบบที่ ๑

๕.๔ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบที่ ๒

๕.๕ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาและสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๕.๖ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๗ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัตกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจ เมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เป็นแผนพัฒนาที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณสุขปึก และสาธารณสุขการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๒) เป้าประสงค์

- ๑) ระบบสาธารณสุขปึกและสาธารณสุขการเพียงพอ ทัวถึง
 - ๒) การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว
 - ๓) พัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 - ๔) ส่งเสริมการศึกษา ควบคุมคุณธรรม จริยธรรม อารังไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ๕) ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้
 - ๖) ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้รับการดูแล และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - ๗) ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยดีถ้วนหน้า
 - ๘) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
 - ๙) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ##### ๓) ตัวชี้วัด
- ๑) ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
 - ๒) ในเขต อบต. มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
 - ๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๘๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
 - ๔) ประชาชนในเขต อบต. ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
 - ๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
 - ๖) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

- ๓) ชุมชนในเขต อบต. ร้อยละ ๖๐ นำอยู่อย่างสงบสุข
- ๔) การบริการจัดการของ อบต. มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐

๔) ค่าเป้าหมาย

- ๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ๔) สภาพและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนนำอยู่อย่างสงบสุข
- ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๕) กลยุทธ์

- ๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การบริหารให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและระบบบริหารจัดการที่ดี ใน อบต.
- ๔) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
- ๖) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ๗) การรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๘) พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของ อบต. ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการกีฬา

๖) วิสัยทัศน์

“ทะเลชุบศรนำอยู่ เสริมสร้างการศึกษาแหล่งเรียนรู้
 ควคู่อรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

๑.๒ สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการดำเนินงาน การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑). การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์ แล้ว

ชื่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ...องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร...อำเภอเมืองลพบุรี...จังหวัดลพบุรี

ตารางที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ความพึงพอใจการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	

ความพึงพอใจการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๒.) การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ ๑ ครั้ง เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร.....
๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเพื่อให้การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑

ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. พัฒนาระบบ สาธารณสุขโลกและ สาธารณสุขปกร	11	7,687,000	18	7,759,500	64	45,528,500	55	40,294,000	53	39,784,000
2. เสริมสร้าง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและ การท่องเที่ยว	18	6,856,000	18	7,256,000	18	7,316,000	20	7,616,000	20	7,616,000
3. พัฒนาด้าน สวัสดิการสังคม และชุมชน	22	14,195,600	22	14,695,600	23	13,985,600	23	13,985,600	22	13,785,600
4. พัฒนาด้าน สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม	20	5,180,000	15	4,180,000	20	5,400,000	21	5,467,500	20	5,400,000
5. การบริการ ประชาชนโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล	19	2,560,000	19	2,560,000	19	3,460,000	21	3,485,000	19	3,470,000
รวม	90	36,478,600	92	36,451,100	144	75,690,100	140	70,848,100	134	70,055,600

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๙๒๙,๗๐๐ บาท และสามารถดำเนินงานได้ จำนวน ๒๖ โครงการงบประมาณ ๔,๒๐๗,๐๘๐.๐๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	53	39,784,000	4	602,500	3	710,549.29	3	710,549.29
2.เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว	20	7,616,000	15	3,769,700	7	2,687,285.76	7	2,687,285.76
3.พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา ชุมชน	22	13,785,600	16	15,085,000	8	218,965	8	218,965
4.พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ ส่งเสริมการเกษตร	20	5,400,000	12	1,072,500	5	301,140	5	301,140
5.การบริการประชาชนโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล	19	3,470,000	11	400,000	3	289,140	3	289,140
รวม	134	70,055,600	58	20,929,700	26	4,207,080.05	26	4,207,080.05

หมายเหตุ ผลการดำเนินโครงการ ยังไม่รวมโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น ๓๕,๓๑๘,๙๐๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ (บัญชีโครงการ อยู่ในหน้า ๒๓ - ๒๔)

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ตารางที่ ๔ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขูปการ	53	4	3
๒. เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว	20	15	7
๓. พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน	22	16	8
๔. พัฒนาด้านสาธารณสุข สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเกษตร	20	12	5
๕. การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	19	11	3
รวม	134	58	26

อบต.ทะเลชุบศร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๒๐๗,๐๘๐.๐๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๒๐๗,๐๘๐.๐๕ บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ตารางที่ ๕ จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
1. พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขูปการ	3	710,549.29	3	710,549.29
2. เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว	7	2,687,285.76	7	2,687,285.76
3. พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน	8	218,965	8	218,965
4. พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเกษตร	5	301,140	5	301,140
5. การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	3	289,140	3	289,140
รวม	26	4,207,080.05	26	4,207,080.05

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ ตามยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ

ตารางที่ ๖ รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
1	พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อม ยกระดับบ่อกักฝาดะแกรงเหล็ก บริเวณคำประสิทธิ์ ๕ หมู่ที่ ๖	135,000	134,500
2	พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อม ยกระดับบ่อกักฝาดะแกรงเหล็ก บริเวณคำประสิทธิ์ ๖ หมู่ที่ ๖	67,500	67,000
3	พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ	โครงการปรับปรุงขยายเขตรบบ ไฟฟ้าของอบต.ทะเลชุบศร	509,049.29	509,049.29
รวม ๓ โครงการ			711,549.29	710,549.29

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ตารางที่ ๗ รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
1	เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการ ท่องเที่ยว	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลทะเลชุบศร	364,900	228,825
2	เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการ ท่องเที่ยว	โครงการอาหารเสริมนม	900,800	872,070.76
3	เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการ ท่องเที่ยว	อุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ) ในเขตตำบลทะเลชุบศร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔	1,764,000	1,543,290

4	เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการ ท่องเที่ยว	โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	20,000	20,000
5	เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการ ท่องเที่ยว	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	4,300	4,300
6	เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการ ท่องเที่ยว	โครงการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม ราชินี	11,000	10,550
7	เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการ ท่องเที่ยว	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	80,000	8,250
รวม ๗ โครงการ			3,145,000	2,687,285.76

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
ตารางที่ ๘ รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
1	พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	60,000	60,000
2	พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ สตรี ตำบลทะเลชุบศร	15,000	14,640
3	พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน	โครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ใน ชุมชน	15,000	14,640
4	พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน	โครงการรณรงค์เพื่อยุติความ รุนแรงในครอบครัว	20,000	17,165
5	พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชนตำบลทะเลชุบศรยุคใหม่	15,000	13,740

6	พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์	30,000	29,180
7	พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(สถานที่กลาง) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี(สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นอำเภอเมือง ลพบุรี)	20,000	20,000
8	พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน	โครงการฝึกอบรมและซ้อม แผนการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย(อัคคีภัย)	50,000	49,600
รวม ๘ โครงการ			225,000	218,965

๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเกษตร
ตารางที่ ๙ รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
1	พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม การเกษตร	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	100,000	99,980
2	พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม การเกษตร	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม จัดการขยะของชุมชน	35,000	32,340
3	พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม การเกษตร	โครงการส่งเสริมการจัดการ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	50,000	49,860
4	พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม การเกษตร	โครงการจัดหาถังขยะเพื่อการ จัดการสิ่งแวดล้อม	100,000	99,000
5	พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม การเกษตร	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	20,000	19,960
รวม ๕ โครงการ			305,000	301,140

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 ตารางที่ ๑๐ รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
1	การบริการประชาชนโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยของเทศบาลเมืองลพบุรี	250,000	250,000
2	การบริการประชาชนโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล	โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้	5,000	4,140
3	การบริการประชาชนโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ อบต. ทะเลชุบศร	35,000	35,000
รวม ๓ โครงการ			290,000	289,140

บัญชีโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๒	๘๑๕,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเรียบ คลองเรือก หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๓	๒,๘๙๒,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณถนนหกบาท – ถนน คสล.เทศบาล ถนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ ต.ทะเลชุบศร	๖,๘๔๘,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก บ้านชายคลองนางสมใจ อ่อนวงษา หมู่ที่ ๔	๔๒๘,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชายคลอง นายเวช พรหมมา หมู่ที่ ๔	๒๔๕,๐๐๐
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมยกระดับบ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่นอม เตียนเนตร ถึงศาลเจ้าโปรง หมู่ที่ ๔	๔๒๗,๕๐๐
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำฝาดตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางตุ่น แก้วกาญจน์ ถึงบ้านผู้ใหญ่นอม เตียนเนตร หมู่ที่ ๔	๓๑๘,๐๐๐
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมยกระดับบ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายหน้าโบสถ์วัดสะพานอิฐ ถึง ถนน คสล.เดิม	๗๘๕,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
๙	โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนศรีอินทราทิตย์	๙,๖๑๗,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก ซอยวัดไก่อ่ ๑ แยกซอยแม่เจริญ ถึงบ้านพลโทสุทัศน์	๑,๑๙๓,๗๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก ซอยวัดไก่อ่ ๑ แยกซอยร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นในบ้าน	๕๘๗,๐๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยหลังโรงตะแกรง หมู่ที่ ๖	๑,๐๘๐,๐๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บริเวณซอยสมประสงค์ ซอย ๔	๑,๒๗๒,๙๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมยกระดับบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก ซอยคำประสิทธิ์ หมู่ที่ ๖	๑,๓๙๐,๐๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยบุญประดิษฐ์ (ยกระดับถนน)	๗๙๓,๐๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บริเวณเส้นบ้านพันโทบุญช่วย ทางกรรม	๘๗๘,๐๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมยกระดับบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณซอยอ่อน	๕๘๓,๙๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่เขียน (หลังโรงตะแกรง) หมู่ที่ ๖	๑๒๖,๐๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณท้ายซอยพร้อมสุข	๗๓,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณซอยพระที่นั่งเย็น ๒	๔๙๔,๐๐๐
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บริเวณซอยปู้จันทร์ ถึงบ้านเลขที่ ๔๒๕	๑,๘๘๖,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บริเวณกลุ่มบ้านนายละมัย - นางมะลิ ผุดผ่อง	๖๖๕,๕๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บริเวณซอยบ้าน ร.อ.สมยศ ตาปานนท์	๒๗๔,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณซอยบ้านลุงเรียง - บ้าน ร.ต.ไกรศักดิ์ คาทาสี	๔๓๕,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ภายในซอยสุขใจ บริเวณบ้านนายนิวัฒน์ ลักษณะเขตต์ ถึงบ้านนายสมภพ	๒๗๑,๕๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุสมบัติ เนื่องมัจฉา เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๘	๑๐๗,๙๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยปู้ตี้ หมู่ที่ ๘	๓๔๓,๐๐๐
๒๘	โครงการลอกคลองบริเวณแยกสะพานถนนหกบาท ถึงโค้งวัดสิงหล หมู่ที่ ๑	๔๘๙,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๓๕,๓๑๘,๙๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนำโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเพื่อให้การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ยังไม่หยุดการแพร่ระบาด ทำให้การดำเนินโครงการที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันได้ยังทำได้ไม่เต็มที่ เช่น โครงการที่ต้องจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรม ในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้รับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)

สรุป

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๓๔ โครงการ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๘ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๖ ของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๐ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๒. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรง กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบที่เกี่วข้องจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล

(Monitoring)

๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษารายการที่ได้รับ

๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระทบรวมการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๒๕
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๕๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๙.๕๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๙.๗๕)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๙.๖๓)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๗๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๖๓)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๖๓)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕๐)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๔.๕๐)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๖๓)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๔.๗๕

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร**

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพ ทั่วไปและข้อมูล พื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๙.๒๕ (๓)
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	(๒)
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ ประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	(๑.๘๘)
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	(๒)
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	(๑.๘๘)
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	(๑.๘๘)
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	(๒.๖๓)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๙.๐๐ (๔.๗๕)
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	(๒.๗๕)
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	(๓.๐๐)
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	(๓.๐๐)
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	(๒.๘๘)
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค)	(๓)	(๒.๖๓)
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๕๖.๕๐ (๙.๕๐)
	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๙.๗๕)
	สอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๙.๖๓)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	(๔.๗๕)
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	(๔.๖๓)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	(๔.๖๓)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕๐)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	(๔.๕๐)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๖๓)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔.๗๕

๒. สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙.๕๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๒๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๕๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๙.๓๘
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๒๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๗๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๘๘)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕.๐๐)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔.๗๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๕๐)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๔.๖๓)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๗๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	(๔.๖๓)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔.๒๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๘๘)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๕๐)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๗๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓.๘๘

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙.๐๙
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๙
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘.๘๒
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	๘.๙๑

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนา</p> <p>๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต</p>	<p>๖๐ (๕)</p>	<p>๕๔.๘๒ (๔.๕๕)</p>
<p>๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ</p>	<p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	<p>(๕)</p>	<p>(๔.๖๔)</p>
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง</p>	<p>(๕)</p>	<p>(๔.๖๔)</p>
<p>๕.๔ โครงการมี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี</p>	<p>โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	<p>(๕)</p>	<p>(๔.๕๕)</p>
<p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ</p>	<p>โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>(๕)</p>	<p>(๔.๖๔)</p>

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	(๔.๕๕)
๕.๗ โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น ปัจจุบัน	(๕)	(๔.๕๕)
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๔.๕๕)
๕.๙ งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	(๔.๕๕)
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	(๔.๖๔)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผล ที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	(๔.๓๖)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร คำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อ การบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๔.๖๔)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๐.๖๔

ส่วนที่ ๔ ผลการประเมินความพึงพอใจ

๑. สรุปผล

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ในภาพรวม มีจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งหมดรวม ๑๓๔ โครงการ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๘ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๓ และโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๗ ของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑.๑ ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม (สำรวจตามแบบที่ ๓)

แบบ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ทำการสำรวจจากแบบสอบถามจำนวน ๙๐ ชุด จากประชาชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน ผลการสำรวจ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	ชาย = ๔๑ คน	หญิง = ๕๙ คน	
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี = ๘ คน	๒๐ - ๓๐ ปี = ๔ คน	๓๑ - ๔๐ ปี = ๒๑ คน
	๔๑ - ๕๐ ปี = ๑๘ คน	๕๑ - ๖๐ ปี = ๒๖ คน	มากกว่า ๖๐ ปี = ๑๓ คน
๓. การศึกษา	ประถมศึกษา = ๓๗	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = ๒๙	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = ๖
	ปริญญาตรี = ๑๖	สูงกว่าปริญญาตรี = ๒	อื่น ๆ = ๐
๔. อาชีพหลัก	รับราชการ = ๑๒	เอกชน / รัฐวิสาหกิจ = ๑๘	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว = ๓๐
	รับจ้าง = ๒๐	นักเรียนนักศึกษา = ๘	เกษตรกร = ๒
	อื่น ๆ = ๐		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๕๓.๕	๔๖.๕๐	๐.๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๔๗.๕	๕๒.๐	๐.๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๔๙.๐	๕๑.๐	๐.๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๕.๕	๕๔.๕	๐.๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๑.๐	๔๙.๐	๐.๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๘.๐	๔๒.๐	๐.๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๘.๕	๕๑.๕	๐.๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๘.๕	๔๑.๐	๐.๕
๙) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง	๕๖.๕	๔๒.๕	๑.๐

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ในภาพรวม หัวข้อที่ ๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๐ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๘ และระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒ สรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก มีมากกว่าร้อยละ ๕๐

๑.๒ ความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละรายยุทธศาสตร์

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖.๗๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๐๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖.๙๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๑๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๔๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๖๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๘๘
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๓๙
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๒
ภาพรวม	๖๓.๗๑

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มากที่สุดคือหัวข้อที่ ๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ได้คะแนน ๗.๕๒ คะแนน และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ ๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้คะแนน ๖.๔๒ คะแนน สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๐๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๑๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๑๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖.๙๗
๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๖.๘๑
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๓๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๕๕
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๓๒
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๗
ภาพรวม	๖๔.๓๕

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มากที่สุดคือหัวข้อที่ ๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ได้คะแนน ๗.๗๗ คะแนน และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ ๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน ๖.๓๗ คะแนน สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๒๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๗๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๐๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๐
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๐๙
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๖
ภาพรวม	๖๗.๓๑

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มากที่สุด คือ หัวข้อที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน ๘.๖๖ คะแนน และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ ๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน ๖.๗๔ คะแนน สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๔๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเกษตร

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๖.๙๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๖๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๔๗
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๘๓
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๑
ภาพรวม	๖๖.๔๗

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มากที่สุด คือ หัวข้อที่ ๑ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ได้คะแนน ๘.๐๐ คะแนน และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ ๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน ๖.๖๗ คะแนน สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๐๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๙๗
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๒๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๑
ภาพรวม	๗๒.๙๑

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มากที่สุด คือหัวข้อที่ ๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน ๘.๖๑ คะแนน และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ ๔ มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ได้คะแนน ๖.๘๗ คะแนน สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

สำหรับการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินที่ได้ในแต่ละยุทธศาสตร์พบว่าทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ - พอใจมาก แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ประสบความสำเร็จ

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ที่ ๙๙๐ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ประกอบด้วย

๑. นายวันชัย	ชาวสะอาด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๒. นายนิวัฒน์	ลักษณะเขตต์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	กรรมการ
๓. นางจำเนียร	อินทร์พรหม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	กรรมการ
๔. นายศักดิ์ชาย	เสตานุช	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายสุพัฒน์	สนเพ็ชร	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นายจักรินทร์	โกษาวิง	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. นางสาวปาริชาติ	ลวกุล	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นายจตุรงค์	ฤทธิกระจ่าย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙. นายธนาวุฒิ	เกียรติวินัยสกุล	หน.สำนักงานปลัด	กรรมการ
๑๐. นายวีระพล	พรหมพล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางสาวชุติมา	พรหมรักษา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พรชัย จันท์เอี่ยม

(นายพรชัย จันท์เอี่ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ที่ ๑๐๐๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร (เฉพาะราย)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ที่ ๙๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร แล้วนั้น

เนื่องจากคณะกรรมการฯ ในส่วนตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ท่าน ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขาดผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร (เฉพาะราย) ประกอบด้วย

ลำดับที่ ๑๐. แก้ไขจาก นายวีระพล พรหมพล ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ เป็น นางธนกร หอมจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ เป็นกรรมการ ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วถึงกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

คนพศ อุมรินทร์

(นายคนพศ อุมรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ที่ ๘๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทะเลชุบศร (เฉพาะราย)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ที่ ๙๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร แล้วนั้น เนื่องจากคณะกรรมการฯ ในสัดส่วนผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ จึงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร (เฉพาะราย) ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------|
| ๑. นายวันชัย ขาวสอาด | รองประธานสภา อบต. | กรรมการ |
| ๒. นางนันทวรรณ สมัครการ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ | กรรมการ |
| ๓. นางเพียงเพ็ญ แหยมสุขสวัสดิ์ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วถึงกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สุพจน์ มุสิกะสิน

(นายสุพจน์ มุสิกะสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ.....เดือน

แหล่งงบประมาณ.....ชื่องาน/โครงการ.....

ตอนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล/ผู้รับผิดชอบ

๑.๑ ชื่อ.....นามสกุล

.....

๑.๒ ตำแหน่ง.....

๑.๓ หน่วยงาน.....

ตอนที่ ๒ : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๒.๑ วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ.....

.....

๒.๒ ผลการดำเนินงาน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบเป้าหมาย/ ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)

๒.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบประมาณได้รับการอนุมัติ.....บาท เบิกจ่ายจริง.....บาท

คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย

จากหมวด.....เป็นหมวด.....

เป็นเงิน.....บาท

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี (ระบุ).....

.....

๒.๖ แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

๑.

๒.

๓.

๒.๗ ข้อเสนอแนะ

๑.

๒.

๓.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
ภาพรวม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
ภาพรวม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
ภาพรวม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเกษตร

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
ภาพรวม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
ภาพรวม	